

บทโครงร่าง (Story Outline)

ภาพยนตร์ / บทภาพยนตร์โทรทัศน์ เรื่อง “ฆาตกรรมมืด” (The Murderer)

ผู้เขียน: สุธิน ชาวหินฟ้า,  film school. โทร. 08-9644-1048

ความยาวเรื่อง: 20 นาที

วัน เดือน ปี: มกราคม 2552

แนวคิดของเรื่อง (theme) : การจ้างวานฆ่า

แนวภาพยนตร์ (genre) : ลึกลับสอบสวน (crime)

ประโยคหลัก (premise):

เรื่องย่อ (synopsis):

การลอบสังหารหญิงสาวตายคาประตูบ้าน ได้ตกเป็นข่าวใหญ่ในสังคม ปมการฆาตกรรมครั้งนี้ มุ่งไปที่ การจ้างวานฆ่า หรือเพราะการขัดผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งส่วนตัวกันแน่

ก้อย หรือ นางสาวนิรภา วงศ์สุวรรณฉวี เป็นหัวหน้างานแผนกโฆษณา ของบริษัท ชีรภัทร มีเดีย จำกัด มีผลงานเด่น จนเป็นที่พอใจของผู้บริหาร ที่จะให้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ แต่อานนท์ ซึ่งเป็นหลานแท้ๆ ของผู้บริหาร ก็หวังที่จะได้นั่งตำแหน่งนี้เช่นกัน เมื่อมีคนมาแย่งไป จึงทำให้อานนท์ไม่พอใจ และผูกอาฆาต จนก้อยรู้สึกไม่สบายใจ

ก้อย มีเพื่อนสาวสองคน คือ บุ่ม และ ดิว ทั้งสามจึงปรึกษากันเพื่อช่วยให้อ้อยสบายใจขึ้น และชวนกันไปหาหมอ ดู หมอคุยทนายว่า ใบหน้าของก้อยเป็นอุปสรรคต่อการเลื่อนตำแหน่ง ก้อยและเพื่อนๆ จึงพากันไปปรึกษาหมอคัลยพงษ์ เจริญอุดมนิมิตร ซึ่งเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าและเสริมความงาม เขาได้ตกลงรับจ้างทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้กับก้อย แต่หมอมักคิดพลัด ใบหน้าของก้อยเสียโฉม ทำให้ก้อยได้รับความอับอายและเสียหาย ทั้งสามจึงขอให้หมอมอบคอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่หมอมักปิดความรับผิดชอบอย่างไม่มีไยดี

ความผิดพลาดของหมอ ได้บังเกิดขึ้นกับลูกค้าหลายราย จนเป็นเหตุให้เขาถูกร้องเรียนผ่าน สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และแพทยสภา ที่ไม่รับผิดชอบต่อลูกค้า และผิดจรรยาบรรณแพทย์ สร้างความเสียหายให้แก่หมอมเป็นอย่างมาก เพราะหมอคัลยพงษ์ เป็นผู้มีชื่อเสียง และมีอิทธิพลกว้างขวาง จึงไม่อาจยอมความได้ง่ายๆ

ต่อมาหมอคัลยพงษ์รู้ตัวคนร้องเรียน จึงวางแผนฆ่า นางสาวนิรภา วงศ์สุวรรณฉวี เธอถูกคนร้ายลอบยิงตายที่หน้าประตูบ้านประมาณสามทุ่ม

องอาจ บิดาผู้ตายจึงนำความเข้าฟ้องร้องต่อพนักงานสอบสวน ระหว่างนั้นตำรวจจับกุมคนร้ายได้ และให้การขัดท้อผู้จ้างวานฆ่าทุกระดับชั้น จากนั้นเรื่องราวทั้งหมดจึงถูกนำขึ้นพิจารณาสู่ศาลอาญา



เรื่องนี้ อานนท์ ได้ถูกลากตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เพราะนอกจากจะได้กำจัดศัตรูแล้ว เขายังได้เงินจาก หมอศัลยแพทย์อีกด้วย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างวานมือปืนให้ทำการถูกอาชญากรรมครั้งนี้

โครงสร้างเรื่อง (Plot Structure)

(องก์ 1)

ที่ห้องทำงานของพนักงาน บริษัท ชีวภัทร มีเดีย จำกัด ทุกคนทำงานตามปกติ แต่มีพนักงานหญิงคนหนึ่งทำงานค่อนข้างรีบเร่งไม่หยุด

ระหว่างนั้น มีเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้น “โสภณ” ผู้อำนวยการ รับสายโทรเข้าจากลูกค้ารายใหญ่ จากนั้น เรียกให้หัวหน้างานคนหนึ่งเข้าไปพบ และมอบหมายงานสำคัญให้ทำ เพื่อพิสูจน์ความสามารถของผู้จัดการคนใหม่ ซึ่งก็คือ “นางสาวนิรภา วงศ์สุวรรณฉวี” หรือ ก้อย

แต่เธอกับกับเพื่อนสาวอีก 2 คน ก็พบอุปสรรคสำคัญ เมื่อ “อานนท์” หลานชายของผู้อำนวยการ ไม่พอใจที่อาชญากรรมของตน มอบตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายให้แก่ก้อย

(องก์ 2)

ก้อย มีเพื่อนสาวสองคน คือ “นุ่น” และ “คิ้ว” ทั้ง 3 คน พวกเขามาจัดงานเลี้ยงที่บ้านของก้อย ซึ่งมี “องอาจ” ผู้เป็นพ่อของก้อยอยู่ร่วมงานด้วย ทั้งสามจึงปรึกษากันเพื่อช่วยให้ก้อยสบายใจขึ้น และชวนกันไปหาหมอในในวันรุ่งขึ้น

หมอทำนายว่า ใบหน้าของก้อยเป็นอุปสรรคต่อการเลื่อนตำแหน่ง กลายเป็นจุดหลอน ตกย้ำให้ก้อย คิดหนักและเป็นกังวล

วันรุ่งขึ้น ก้อย และเพื่อนๆ จึงตกลงพากันไปหาหมอศัลยแพทย์ เตรียมอุดมนิมิตร ซึ่งเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าและเสริมความงาม เขาตกลงที่จะทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้กับก้อย

หลังทำศัลยกรรม ก้อยยังมีความหวังเมื่อนึกถึงคำทำนายของหมอ และคำมั่นสัญญาของหมอศัลยแพทย์ ที่จะให้ก้อยสวยได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น ใบหน้าของก้อยเสียมากขึ้น แม้จะแก้ไขแล้วก็ตาม จนกลายเป็นฝันร้ายของก้อย เธอร้องไห้เสียใจมาก นุ่น และคิ้ว จึงปลอบใจเพื่อน คิ้วโกรธหมอขึ้นมาทันที จึงตัดสินใจชวนกันไปเรียกร้องความเสียหายให้หมอรับผิดชอบ แต่หมอปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างไม่ใยดีสร้างความไม่พอใจให้แก่ก้อยเป็นอย่างมาก ซึ่งหมอก็รู้ว่า ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว

ความผิดพลาดของหมอ ได้บังเกิดขึ้นกับลูกค้าหลายราย จนเป็นเหตุให้เขาถูกร้องเรียนผ่าน สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และแพทยสภา ที่ไม่รับผิดชอบต่อลูกค้า และผิดจรรยาบรรณแพทย์ สร้างความเสียหายให้แก่หมอเป็นอย่างมาก เพราะหมอศัลยแพทย์ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง และมีอิทธิพลกว้างขวาง จึงไม่อาจยอมความได้ง่ายๆ ทำให้หมอรุ่นคิดตัดสินใจทำอะไรสักอย่างลงไป เพื่อปกป้องเกียรติของตนเอง

หลังจากลงงานไปเกือบเดือน ก้อยกลับเข้ามาทำงานในขณะที่ขาดแคลนใบหน้าที่ยังไม่หายดี

จนกระทั่งคืน นุ่นไปส่งก้อยที่บ้าน แต่ก่อนออกจากห้องไป อานนท์ได้แอบสะกดรอย ซึ่งไม่แน่ใจว่าเขา

กำลังคิดทำอะไรอยู่

(องค์ 3)

ในระหว่างเดินทางกลับบ้าน คนร้ายได้ขับรถมาจอดรอเหยื่ออยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว จนกระทั่งมีผู้ขับรถมาส่งก้อย ถึงประตูหน้าบ้าน คนร้ายจึงลงจากรถวิ่งไปยังก้อยตายคาประตู โดยที่องอาจไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุร้ายกับบุตรสาวของตน

หลังการตายของก้อย องอาจ บิดาผู้ตายจึงนำความเข้าฟ้องร้องต่อพนักงานสอบสวน ต่อมาตำรวจจับกุมคนร้ายได้ และให้การซักทอผู้จ้างวานฆ่าทุกระดับชั้น จากนั้นเรื่องราวทั้งหมดจึงถูกนำเสนอขึ้นพิจารณาผู้ศาลอาญา สืบความได้ว่า หมอศัลยพงษ์เป็นผู้จ้างวานอาชญากร ให้ไปจ้างมือปืนไปยังก้อย.

จบบริบูรณ์.